

การฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดยได้รับเกียรติจากท่านอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการร่วมกันพัฒนาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลและทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับประมวลมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร โดยฝากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของตน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ต่อไป

ภาพกิจกรรมการประชุมมอบได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ



เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย โดย ร้อยตำรวจเอกดำรงค์ เจริญตะคุ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ในสังกัดไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่